



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 3 กรกฎาคม 2561

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



Mastery

เป็นนายตนเอง



Originality

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered

ใส่ใจประชาชน



Humility

ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>นสพ.ทุกฉบับ ทีวีทุกช่อง</p>	<p>ช่วยเหลือทีมฟุตบอลในถ้ำหลวง</p> <p>-เสนอข่าว เมื่อเวลา 22.40 น. ทีมค้นหาพบเยาวชนและผู้ฝึกสอนทั้ง 13 คนแล้ว ทุกคนปลอดภัยแต่ร่างกายอ่อนเพลีย ได้ใช้ผ้าปิดตาเพื่อป้องกันแสง และจะส่งอาหารและทีมแพทย์เข้าไปดูแลประเมินสถานการณ์เพื่อนำตัวออกมา โดยมี 3 คนได้รับบาดเจ็บ แพทย์หน่วยซีลได้เข้าไปดูแลแล้ว</p> <p>ด้านเพจข่าวทหารได้เผยแพร่ขั้นตอนหลังพบตัว ประกอบด้วย 1.หน่วยเตรียมขนส่ง นำตัวผู้ประสบภัยขึ้นบอร์ดลำเลียงและประเมินการตอบสนองเบื้องต้นก่อนลำเลียงออกจากปากถ้ำ 2.หน่วยให้การรักษาเบื้องต้น ประเมินอาการ หากช่วยเหลือตัวเองได้ จะนำออกมาบริเวณหน้าถ้ำขึ้นรถพยาบาล หากอาการวิกฤต จะปฐมพยาบาลเบื้องต้นภายในถ้ำจนอาการดีขึ้นก่อนนำออกมาขึ้นรถพยาบาล 3.หน่วยลำเลียงผู้ป่วย ลำเลียงขึ้นรถพยาบาลไปยังรพ.สนามใกล้ปากทางเข้าถ้ำ 4.หน่วยแพทย์วิเคราะห์อาการตามความรุนแรงและความเร่งด่วน ให้การรักษาการและตัดสินใจวิธีการส่งต่อ 5.หน่วยขนส่งผู้ป่วยไปยังท่าอากาศยาน ลำเลียงผู้ป่วยขึ้นรถพยาบาลไปลานบินจ๊กะผัก 6.หน่วยดูแลผู้ป่วย ขณะส่งทางอากาศ ทีมแพทย์ Sky Doctor 2 คน จากรพ.ตำรวจและทหาร ปฐมพยาบาลผู้ป่วยบนเฮลิคอปเตอร์ 7.หน่วยดูแลผู้ประสบภัยที่ลานบินเป้าหมาย มีทีมแพทย์ดูแลผู้ประสบภัยไปยังรพ.เชียงรายฯ และ 8.หน่วยดูแลผู้ประสบภัยที่รพ.เชียงรายฯ โดยมี พ.ท.นพ.ภาคย์ โลหารชุน เป็นผู้ประสานการทำงานระหว่างหน่วยซีล กับทีมแพทย์</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. กล่าวว่า หลังช่วยเหลือออกมาแล้ว จะได้รับการดูแลตั้งแต่การให้ความอบอุ่นร่างกาย ดูแลสายตา ดูแลเรื่องโลหิต เรื่องภูมิคุ้มกันที่อาจจะลดลงจากการขาดอาหารและน้ำ การติดเชื้อและด้านอื่น ๆ ซึ่งจะต้องนำส่งไปยังรพ.ให้เร็วและดีที่สุด โดยทหารได้เตรียมเฮลิคอปเตอร์ไว้ 6 ลำ สามารถนำส่งไปยังรพ.เชียงรายฯ ได้ภายใน 15 นาที แต่หากฟ้าปิด จะมีรถพยาบาล 13 คันนำส่ง ใช้เวลา 1 ชั่วโมง โดยรพ.เชียงรายฯ เป็นรพ.ศูนย์ที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของ สธ. ที่มีมาตรฐานระดับนานาชาติ</p>
<p>มติชน เว็บไซต์ไทยรัฐ เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์ ผู้จัดการออนไลน์</p>	<p>-เสนอข่าว นพ.ไชยเวช ธนไพศาล ผอ.รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ กล่าวว่า ได้เตรียมความพร้อมทางการแพทย์ในทุกด้าน ทั้งคณะแพทย์ และสถานที่รักษาพยาบาล ทันทีที่ 13 คนมาถึงจะถูกส่งตัวเข้าหอเตรียมผู้ป่วยที่คัดแยกปลอดภัย เจาะเลือดตรวจ เตรียมยารักษาที่จำเป็น จากนั้นคัดแยกส่งตามหอผู้ป่วยต่าง ๆ ได้เตรียมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคติดต่อจาก สธ. มาเป็นที่ปรึกษา พร้อมขั้นตอนเยียวยาญาติที่ได้รับผลกระทบ ขณะนี้ได้เตรียมทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรกรรม ศัลยกรรม วิสัญญี กุมารแพทย์ โรคทางเดินหายใจ รวมทั้งโรคติดเชื้อ ร่วมประชุมวางแผนเตรียมพร้อมในการรักษา</p>
<p>สยามกีฬารายวัน เว็บไซต์ไทยรัฐ</p>	<p>-เสนอข่าว น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต นำคณะไปเยี่ยมครอบครัวนักฟุตบอลทีมหมูป่าฯ 52 คน พบว่า สามารถรองรับเหตุการณ์ต่าง ๆ เหล่านี้ได้ดีในระดับหนึ่ง โดยมี 6 คน มีภาวะความเครียดที่ต้องเฝ้าระวัง ทั้งการหายใจเร็วและมีความเครียด ได้ให้เจ้าหน้าที่ส่งตัวไปรักษาที่รพ.เชียงรายฯ และให้แพทย์ดูแลใกล้ชิดแล้ว</p>
<p>เว็บไซต์ไทยโพสต์ มติชนออนไลน์</p>	<p>-เสนอข่าว ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุธา หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ รพ.จุฬาลงกรณ์ กล่าวว่า สธ. และ มท. มีการเตรียมพร้อมดูแลเด็กในเรื่องของการติดเชื้อต่างๆ รวมทั้งการติดเชื้อจากค้ำคาวสุคน</p>
<p>ไทยรัฐ</p>	<p>ด้าน นพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ ผู้ตรวจราชการ สธ. เขต 1 กล่าวว่า ตอนนี้อยู่แค่ที่ทั้งหมดมีอาการอ่อนเพลีย ซึ่งเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปให้การช่วยเหลือน่าจะเตรียมอาหาร ยา ต่างๆ เข้าไปดูแลเบื้องต้นแล้ว จะมีการหารือและประเมินร่วมกันอีกครั้ง ในส่วนของการดูแลด้านสุขภาพ ได้เตรียมบุคลากรไว้พร้อมตลอด 24 ชั่วโมงแล้ว</p> <p>-เสนอข่าว เจ้าหน้าที่หน่วยซีล พร้อมทีมแพทย์และทีมกู้ภัยพยายามหาทางเคลื่อนย้ายทั้งหมดออกจากถ้ำโดยเร็ว เนื่องจากเกรงว่าจะมีฝนตกหนักทำให้ระดับน้ำในถ้ำเพิ่มสูงขึ้นอีก โดยเจ้าหน้าที่กู้ภัยยังต้องระดมสูบน้ำในถ้ำออกมาต่อเนื่อง รวมทั้งเคลียร์พื้นที่และเส้นทางเพื่อนำตัวส่งรพ.ให้แพทย์ตรวจร่างกายอย่างละเอียด</p>
	<p>หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>กรุงเทพธุรกิจ คมชัดลึก เว็บไซต์เดลินิวส์ ผู้จัดการออนไลน์ สำนักข่าวไทย ช่อง 9</p>	<p>-เสนอข่าว บอร์ดสปสช.มีมติเห็นชอบการเพิ่มสิทธิประโยชน์วัคซีนและยา 3 รายการ สำหรับผู้ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ได้แก่ 1.วัคซีนรวม คอตีบ บาดทะยัก ไอกรน ไวรัสตับอักเสบบี Haemophilus influenza B 2.ยาราลเทกราเวียร์ (Raltegravir) และ 3.ยาบีวาซิซูแมบ (Bevacizumab) เริ่มปีงบประมาณ 2562 รวมทั้งเห็นชอบประกาศหลักเกณฑ์การดำเนินงานและการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2562</p>
<p>ไทยโพสต์ มติชนออนไลน์</p>	<p>คดีรถตู้ สธ.ชนเด็กจนพิการ</p> <p>-เสนอข่าว นายโกศลวัฒน์ อินทุจันทร์ยง รองโฆษกอัยการสูงสุด ได้พานางปวีณา หงษ์ทรัพย์ อายุ 31 ปี อดีตลูกจ้างชั่วคราว รพ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น มารดา พร้อมน้องปาล์มที่ถูกรถของหน่วยงานสาธารณสุขใน จ.ขอนแก่น ชนจนพิการช่วงล่าง ตั้งแต่ 25 ก.ค.2558 เพื่อขอความช่วยเหลือด้านทนายความและข้อกฎหมายกับเนติบัณฑิตยสภา หลังศาลจังหวัดชุมแพมีคำพิพากษาคดีแพ่ง เมื่อ 26 ธ.ค. 2560 ให้สธ.ชดใช้ค่าเสียหาย 2,900,000 บาท ซึ่งสธ.ได้ยื่นอุทธรณ์ และศาลจังหวัดชุมแพได้ส่งหมายสำเนาอุทธรณ์ถึงนางปวีณา เมื่อ 1 ก.ค.ที่ผ่านมา เพื่อให้ยื่นแก้อุทธรณ์ภายใน 15 วัน โดยเนติบัณฑิตยสภาจะนำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาต่อไป</p> <p>ด้านนางปวีณา กล่าวว่า สธ.ได้ยื่นอุทธรณ์ขอให้ศาลลดค่าความเสียหายที่ต้องจ่าย เหลือ 2.4 ล้าน และให้นายสรวุฒิ สามีมองตนร่วมชดใช้ความเสียหายกึ่งหนึ่ง จึงต้องร้องขอความช่วยเหลือนายโกศลวัฒน์</p>
<p>มติชน ไทยรัฐ ผู้จัดการออนไลน์</p>	<p>ค่าปรับแพทย์</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. กล่าวถึงกรณีการเสนอแก้ไขสัญญาเพิ่มค่าปรับแพทย์ที่ไม่ไปใช้ทุนในรพ. จาก 4 แสนบาท เป็น 5 ล้านบาท ว่า ค่าปรับ 5 ล้านบาทเป็นเพียงตัวเลขประมาณการ สธ. และโรงเรียนแพทย์ต่าง ๆ ยังต้องหารือค่าใช้จ่ายเบื้องต้นที่ใช้ในการผลิตแพทย์ 1 คน เพื่อนำมาประมวลหาค่ากลางที่เหมาะสมต่อไป แต่ยืนยันว่ามีกรณีปรับเพิ่มแน่นอน เพราะค่าปรับ 4 แสนบาทเป็นอัตราที่ใช้มานาน 20-30 ปีแล้ว</p>
<p>มติชน เดลินิวส์ พิมพ์ไทย ผู้จัดการออนไลน์ สวท.</p>	<p>100 ปี การสาธารณสุขไทย</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. กล่าวว่า การสาธารณสุขได้เริ่มมาตั้งแต่ 27 ก.ค. 2461 ในปี 2561 จึงครบรอบ 100 ปีการสาธารณสุขไทย ซึ่งที่ผ่านมาประเทศไทยมีความเจริญก้าวหน้ามาก ผ่านมาทั้งวิกฤตและโอกาส จนทำให้ประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศที่ไม่ร่ำรวยมีระบบการสาธารณสุขที่เป็นตัวอย่างให้กับนานาชาติได้หลายเรื่อง และสามารถสร้างสุขภาพให้แก่ประชาชนได้ดีที่สุดเท่าที่จะมีโอกาส ทิศทางในอนาคตต่อจากนี้ จะเน้นเรื่องการระบบการแพทย์ปฐมภูมิ การเสริมสร้างสุขภาพที่ดีตั้งแต่ต้น มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวดูแลคนไทยในจำนวนที่เหมาะสม เมื่อจำเป็นต้องรักษาก็สามารถให้การรักษาด้วยเทคโนโลยีที่ดีที่สุด ค่ารักษาที่เหมาะสม</p> <p>นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัด สธ. กล่าวว่า สธ.จะจัดงานครบรอบ 100 ปี การสาธารณสุขไทย ที่อิมแพค เมืองทองธานี ในวันที่ 18-20 ก.ค.นี้ โดยในวันที่ 18 ก.ค.พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จะเป็นประธานเปิดงานพร้อมปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เพื่อสุขภาพคนไทย” โดยภายในงานจะมีการจัดแสดงนิทรรศการด้านการสาธารณสุขด้วย</p> <p>ด้าน นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ กล่าวว่า กรมฯ ได้จัดงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 15 ขึ้นในโอกาสเดียวกัน ภายใต้หัวข้อ “โลกมั่นใจ สมุนไพรไทย ภูมิปัญญาไทย” ซึ่งที่ผ่านมาสมุนไพรไทยได้รับความนิยมมากและนำรายได้เข้าประเทศกว่า 2 แสนล้านบาทต่อปี เช่น เครื่องสำอาง 192,600 ล้านบาท อาหารเสริม 51,848 ล้านบาท และยาสมุนไพร 7,548 ล้านบาท ส่วนลูกประคบมีการจำหน่ายปีละกว่า 1 แสนลูก จึงขอเชิญชวนประชาชนไปเที่ยวชมงาน</p>
<p>ไทยโพสต์</p>	<p>ระบบบริการโรคหัวใจ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า สธ.ได้กำหนดกรอบและแนวทางการพัฒนาระบบบริการสุขภาพด้านโรคหัวใจและหลอดเลือด ซึ่งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้น ๆ ของประชาชน และมีแนวโน้มที่เพิ่มสูงขึ้น โดยผู้ป่วยกลุ่มนี้จำเป็นต้องได้รับยาอาร์ฟารินเพื่อต้านการแข็งตัวของเลือด ป้องกันการเกิดลิ่มเลือด</p> <p>นพ.สมบูรณ์ ทศบวร ผอ.รพ.นพรัตนราชธานี กล่าวว่า ได้พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วย โดยจัดตั้งวาร์ฟารินคลินิก ร่วมกับสหสาขาวิชาชีพ ประกอบด้วย อายุรแพทย์โรคหัวใจ เภสัชกร พยาบาล นักโภชนาการ ให้การรักษาและติดตามอย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันการเสียชีวิตที่ไม่ถูกวิธีและอาการไม่พึงประสงค์จากยา ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา มี</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	ผู้ป่วยมารับบริการที่คลินิกมากกว่า 2,000 ครั้ง/ปี พบว่าผลไม้พึงประสงค์ลดลง และมีความรุนแรงน้อยลง
สยามรัฐ	<p>ระวังสัตว์มีพิษหน้าฝน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า หน้าฝนประชาชนมักได้รับผลกระทบจากสัตว์มีพิษและแมลงพาหะนำโรคเข้าบ้าน จึงควรจัดสภาพแวดล้อมทั้งในบ้าน-บริเวณบ้าน ไม่ให้เป็นแหล่งอาหารและแหล่งอาศัย โดยเฉพาะวิธีป้องกันคือทำลายแหล่งอาหาร เช่น ปิดช่องทางเข้าออกของหนู-งู ตรวจสอบระบบท่อไม่ให้มีรูรั่ว-รอยแตก หากพบงูในบ้าน โทร.199 ให้ผู้เชี่ยวชาญมาจับ นอกจากนี้ ให้ระวังแมลงก้นกระดก ห้ามตี-ขยี้ด้วยมือเปล่า หากใช้ยาฆ่าแมลง ต้องกวาดแมลงใส่ถุงมัดให้สนิท ปรับสภาพแวดล้อมบริเวณบ้าน กำจัดกองใบไม้ให้แดดส่องถึงพื้นและอุดรอยรั่ว</p>
ข่าวสด	<p>ลงทะเบียนผู้ป่วยออนไลน์</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปานเนตร ปางพุฒิพงศ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า กรมฯ ได้สนับสนุน รพ.เมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) นำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงและได้รับบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพมาตรฐาน ช่วยลดระยะเวลาการรอคอยและประหยัดค่าใช้จ่าย ทดลองเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.ที่ผ่านมา โดยให้ประชาชนที่ต้องการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ป่วยใหม่ 1.ลงทะเบียนที่ www.metta.go.th หรือ สแกน QR code 2.กรอกแบบฟอร์มลงทะเบียน ตรวจสอบความถูกต้องก่อนบันทึกข้อมูล 3.เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อนัดหมายต่อไป ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 034-388712-14 ในวันและเวลาราชการ</p>
สยามรัฐ	<p>ตรวจเลือดหา HIV ฟรี</p> <p>-เสนอข่าว นพ.อัษฎพงศ์ รัชชาภิเษก รองอธิบดีและโฆษกกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ปัจจุบันมีผู้ติดเชื้อ HIV จำนวนมากที่ยังไม่ทราบสถานการณืติดเชื้อของตนเอง ทั้งนี้ประชาชนสามารถตรวจเลือดเพื่อหาการติดเชื้อ HIV ได้ฟรีปีละ 2 ครั้ง ที่รพ.ทุกแห่งในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติโดยแสดงบัตรประชาชน และรับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสได้ฟรีตามสิทธิ เยาวชนอายุต่ำกว่า 18 ปี สามารถรับบริการปรึกษาและตรวจหาการติดเชื้อได้โดยไม่ต้องขอคำยินยอมจากผู้ปกครอง ค้นหาสถานบริการปรึกษา/ตรวจ HIV ได้ที่ www.buddystation.or หรือสายด่วน 1663</p>
สำนักข่าวไทย	<p>ชยะถุน้ำยาล้างไต</p> <p>-เสนอข่าว นพ.วรินทร์เทพ เชื้อสำราญ รักษาราชการแทน นพ.สสจ.ลำปาง กล่าวว่า หลังได้รับแจ้งมีผู้พบถุน้ำยาล้างไตถูกทิ้งที่บ้านห้วยคิง อ.แม่เมะ จ.ลำปาง ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบ เบื้องต้นพบเป็นถุน้ำยาล้างไตทางหน้าท้องด้วยตนเองที่บ้านพร้อมอุปกรณ์ ซึ่งทั้งหมดไม่ใช่ชยะที่มาจากรพ. ได้ประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบให้ดำเนินการนำถุน้ำยาล้างไตและอุปกรณ์ไปกำจัดตามกระบวนการอย่างเหมาะสมแล้ว</p>
ไทยรัฐ	<p>สัปดาห์เภสัชกรรม 61</p> <p>-เสนอข่าว สภาเภสัชกรรม ร่วมกับ องค์เครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรม จัดกิจกรรมสัปดาห์เภสัชกรรม ประจำปี 2561 รมรงค์ให้ประชาชนไทยใช้ยาและสมุนไพรอย่างสมเหตุผล ภายใต้คำขวัญ “ฉลาดใช้ยาและสมุนไพรสมเหตุผล ยุค 4.0...ปรึกษาเภสัชกร” โดย ดร.ภก.นิลสุวรรณ ลีลารัตน์ นายกสภาเภสัชกรรม แนะนำการใช้ยาให้สมเหตุผล ควรยึด 5 หลัก 5 ถูก คือ ถูกคน ถูกโรค ถูกขนาด ถูกวิธี และถูกเวลา นอกจากนี้ การชื้อยากินเอง ควรเลือกร้านที่มีเภสัชกร ไม่นำยาผู้อื่นมาใช้ อ่านฉลากก่อนใช้ยา และใช้ยาตามที่ระบุไว้ในฉลาก ส่วนข้อมูลทางสื่อโซเชียลต่าง ๆ ควรพิจารณาแหล่งที่มาของข้อมูล และควรเป็นข้อมูลที่ทันสมัยและน่าเชื่อถือ</p>
สยามรัฐ	<p>โรคเบาหวาน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า โรคเบาหวานเกิดจากความผิดปกติของการหลั่งฮอร์โมนอินซูลิน ทำให้ร่างกายไม่สามารถเปลี่ยนน้ำตาลที่ได้รับจากอาหารมาเป็นพลังงานได้ ระดับน้ำตาลในเลือดจึงสูงกว่าปกติ หากระดับน้ำตาลในเลือดสูงเป็นเวลานานโดยไม่ควบคุม อาจส่งผลให้เกิดโรคแทรกซ้อนอื่น ๆ เช่น ชาปลายมือปลายเท้า จอประสาทตาเสื่อม ไตวาย รวมถึงโรคหัวใจและหลอดเลือด</p> <p>พญ.วิพรรณ สังคหะพงศ์ ผอ.สถาบันโรคทรวงอก กล่าวว่า ผู้ป่วยเบาหวานควรเลือกรับประทานผลไม้หวานน้อย เช่น แอปเปิ้ล สาลี่ ชมพู รับประทานผักใบเขียวมากกว่าผักประเภทหัวเนื่องจากมีแป้งมาก เพิ่มรสชาติอาหารโดยใช้สมุนไพร รับประทานเนื้อสัตว์ที่มีไขมันน้อย อาหารที่ควรหลีกเลี่ยงคือ ขนมหวานทุกชนิด กะทิ น้ำอัดลม น้ำผลไม้ ชา กาแฟ นมปรุงแต่ง และนมเปรี้ยวรสชาติต่างๆ</p>
เดลินิวส์	<p>ปัญหาความรุนแรง</p> <p>-เสนอบทความ นพ.อภิชาติ จริยาวิลาส จิตแพทย์ รพ.ศรีธัญญา ให้ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาความรุนแรงใน</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>สังคมไทย ว่า มีทั้งความรุนแรงทางกาย ทางจิตใจ และทางเพศ และมีตั้งแต่ระดับสังคม ชุมชน และครอบครัว ซึ่งความรุนแรงที่เกิดขึ้นมีทั้งที่ตั้งใจใช้ความรุนแรง การควบคุมอารมณ์ไม่ดี หรือไม่รู้จักการแก้ปัญหาอย่างถูกวิธี สาเหตุเกิดจากไม่ได้รับการอบรมเลี้ยงดูที่ดี หรือสภาพแวดล้อมไม่ดี การแก้ปัญหาในเด็ก ต้องเริ่มจากครอบครัว พ่อแม่ต้องเป็นตัวอย่างที่ดี มีการสอนทั้งคำพูด การกระทำในทิศทางเดียวกัน ในแนวทางที่ถูกต้อง ดูแลเอาใจใส่ใกล้ชิด การลงโทษเมื่อทำผิดต้องมีเหตุผล ไม่ใช้ความรุนแรงกับเด็กจนกลายเป็นคนชอบความรุนแรง</p>
กรุงเทพมหานคร	<p>ร่างพ.ร.บ.ระบบสุขภาพปฐมภูมิ</p> <p>-เสนอบทความ โดย ดร.เฉลิมพล ไทยางกูร นักวิชาการอิสระ กล่าวถึงข้อสังเกตร่างพ.ร.บ.สุขภาพปฐมภูมิ ว่า มีความสับสนในเรื่องคำตอบแทน เพราะผู้ร่างฯ ต้องการเพิ่มคำวิชาชีพหรือค่าบริการพิเศษ ขณะที่ผู้ให้บริการในวิชาชีพเดียวกันได้รับอัตราค่าจ้างต่ำกว่ามาก, มีประชากรแฝงย้ายถิ่นบ่อย ทำให้การโอนค่าใช้จ่ายอาจมีปัญหา และเป็นช่องว่างให้เกิดการสวมสิทธิ์ได้ง่าย, ประชาชนอาจเลือกรับบริการใกล้บ้านโดยไม่เลือกใช้ที่มีหมอครอบครัว, การกำหนดแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวถึง 6,500 คน จากทั่วประเทศกว่า 5 หมื่นคน ไม่สอดคล้องกับนโยบายศูนย์กลางการแพทย์ของโลกที่มีความหลากหลายสาขาและเป็นผู้เชี่ยวชาญมากกว่าแพทย์ทั่วไปแบบแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว สถานะองค์กรไม่ชัดเจน ทำให้ผู้ปฏิบัติงานสับสนในบทบาทหน้าที่ และความสัมพันธ์กับหน่วยงานอื่น ๆ และมีข้อเสนอแนะว่า ให้ปรับรูปแบบการบริหารจัดการรพ.สต. โดยเพิ่มกำลังบุคลากรวิชาชีพ เสริมเครื่องมือและอุปกรณ์ และใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า เพราะเป็นหน่วยงานปฐมภูมิอยู่แล้ว แต่รัฐธรรมนูญไม่ได้กำหนดให้ทำหน้าที่ชัดเจน และปรับบทบาทให้ทำหน้าที่เชิงรุก</p>
โพสต์ทูเดย์ คอลัมน์ เวิลด์ มอนิเตอร์	<p>โรคเอดส์</p> <p>-เสนอข่าว ฮิวแมนไรท์วอตช์ รายงานว่า การปราบปรามอย่างรุนแรงต่อกลุ่มความหลากหลายทางเพศ (LGBT) ของตำรวจอินโดนีเซีย จะกระตุ้นให้โรคเอดส์กระจายเพิ่มขึ้น เพราะคนรักร่วมเพศที่ติดเชื้อเอชไอวีกว่า 1 ใน 3 ไม่สามารถเข้าถึงการป้องกันและการรักษาได้ ทำให้อัตราผู้ติดเชื้อในหมู่ชายรักร่วมเพศในอินโดนีเซียเพิ่มขึ้นถึง 5 เท่า จาก 5% ในปี 2550 เป็น 25% ในปี 2560</p>
ข่าวสด	<p>เตือนเลเซอร์รักษาโรคผิวหนัง</p> <p>-เสนอข่าว ศ.นพ.วรงค์ มนัสเกียรติ ประธานวิชาการ สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ปัจจุบันการทำเลเซอร์ผิวหนังได้รับความนิยมมาก แต่แพทย์ที่ทำการรักษา 95% ไม่ใช่แพทย์ผิวหนังเฉพาะทางที่รักษาเลเซอร์ผิวหนัง ดังนั้นผู้ที่รักษาด้วยการทำเลเซอร์ผิวหนัง ตรวจสอบสถานพยาบาลก่อนเข้ารับการรักษา</p>
ไทยรัฐ	<p>ซ้อมแผนรับมือโรคระบาด</p> <p>-เสนอข่าว นายลือชัย ศรีเอี่ยมกุล ผู้อำนวยการการทำอากาศยานฯ ฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินทางสาธารณสุขของช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ ที่ท่าอากาศยานนานาชาติอุตะเถา จ.ระยอง โดยจำลองสถานการณ์มีผู้โดยสารเดินทางเข้าภายในประเทศ มีอาการป่วยทางเดินหายใจคล้ายไข้หวัดใหญ่ เดินทางจากประเทศตะวันออกกลาง ซึ่งเป็นประเทศที่มีการประกาศโรคระบาด ตามประกาศขององค์การอนามัยโลก</p>



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch